



ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน

เรื่อง ระเบียบงานบริการตามภารกิจและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ตามที่เทศบาลตำบลนาบอน ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการบริการตามภารกิจของเทศบาล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาบอนได้ทบทวนกระบวนการบริการตามภารกิจของเทศบาลและมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจเพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติงานให้บริการที่ครอบคลุมตามภารกิจ จึงขอประกาศกระบวนการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาบอนจำนวน ๒๓ กระบวนการดังต่อไปนี้

ที่	กระบวนการบริการประชาชน	เวลาปฏิบัติงานเดิม	เวลาที่ปรับลด
๑	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๔ นาที/ราย	-
๒	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔ นาที/ราย	-
๓	จัดเก็บภาษีป้าย	๔ นาที/ราย	-
๔	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒๐ วัน/ราย	-
	-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต	-	-
๕	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๒ ชม./ราย	-
๖	ช่วยเหลือสาธารณภัย	ในทันที	-
๗	รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๕ วัน	-
๘	แจ้งเกิด	๘ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
๙	แจ้งตาย	๘ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
๑๐	ย้ายที่อยู่	๘ นาที/ราย	๓ นาที/ราย
๑๑	กำหนดเลขที่บ้าน	๒ วัน/ราย	๑ วัน/ราย
๑๒	ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)	๘ นาที/ราย	-
๑๓	ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)	๘ นาที/ราย	-
๑๔	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๕ วัน/ราย	-
	-ขออนุญาตใหม่/ ต่อใบอนุญาต		
๑๕	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด	๑๕ วัน/ราย	-
	-ขออนุญาตใหม่/ ต่อใบอนุญาต		

ที่	กระบวนการงานบริการประชาชน	เวลาปฏิบัติงานเดิม	เวลาที่ปรับลด
๑๖	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร -ขออนุญาตใหม่/ ต่อใบอนุญาต	๑๕ วัน/ราย	-
๑๗	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ -ขออนุญาตใหม่/ ต่อใบอนุญาต	๑๕ วัน/ราย	-
๑๘	งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๔ นาที/ราย	-
๑๙	งานจดทะเบียนพาณิชย์	๓๐ นาที/ราย	-
๒๐	การขออนุญาตขุดดินถมดิน	๑๐ วัน/ราย	๗ วัน/ราย
๒๑	การให้บริการรถบรรทุกศพ	-	๒ วัน/ราย
๒๒	การให้บริการรถดูสิ่งปฏิกูล	-	๒ วัน/ราย
๒๓	การให้บริการเต็นท์	-	๒ วัน/ราย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน